
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 707  —  462. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um greiðslur samkvæmt starfslokasamningum.

Frá Vigdísi Hauksdóttur.

Hversu háar fjárhæðir hefur íslenska ríkið greitt samkvæmt starfslokasamningum á ára-
bilinu 2000–2012, sundurliðað eftir árum? 

Skriflegt svar óskast.


